

BÁO CÁO
Công tác báo chí năm 2022

Thực hiện công văn số 4399/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc báo cáo công tác báo chí toàn quốc năm 2022.

Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng xin báo cáo cụ thể nhiệm vụ tại đơn vị như sau:

1. Báo cáo công tác lãnh đạo, quản lý của cơ quan chủ quản (lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” thông qua chiến lược phát triển cơ quan báo chí, thực hiện tôn chỉ, mục đích, công tác đầu tư, công tác cán bộ, công tác thi đua khen thưởng.

+ Đối với việc thực hiện công tác lãnh đạo, quản lý của cơ quan chủ quản (lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” thông qua chiến lược phát triển cơ quan báo chí

Nhận thức về tầm quan trọng, sự cần thiết phải tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, qua đó triển khai và thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” theo định hướng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong năm 2022, Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng đã tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên về công tác tuyên truyền trên các ngành, các lĩnh vực. Triển khai quán triệt, nâng cao nhận thức cho các đảng viên, viên chức, người lao động toàn cơ quan về vị trí, vai trò, trách nhiệm của báo chí cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm đúng nguyên tắc báo chí cách mạng Việt Nam đặt dưới sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý của nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí tại địa phương.

+ Đối với việc thực hiện Luật Báo chí, thực hiện tôn chỉ mục đích, nội dung và các quy định theo giấy phép đã cấp



Trong năm 2022, Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng Luật Báo chí năm 2016 cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, quay phim... trong toàn cơ quan. Thông qua công tác tuyên truyền đã giúp cho đội ngũ những người làm báo tại đơn vị ngày càng ý thức sâu sắc về nguyên tắc hoạt động của báo chí; Đài cũng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần nâng cao dân trí, phát hiện nhân tố mới, người tốt, việc tốt. Đồng thời, đấu tranh phê phán các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, các quan điểm sai trái... trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, công tác tuyên truyền phổ biến Luật Báo chí năm 2016 được thực hiện sâu rộng với các hình thức khác nhau, đã tác động tích cực đến nhận thức của các tầng lớp nhân dân tại địa phương. Từ công tác tuyên truyền đã giúp người dân nâng cao nhận thức trong việc thực hiện Luật Báo chí là trách nhiệm của mọi công dân chứ không phải chỉ riêng những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí. Vì vậy, người dân đã ý thức hơn về quyền được thông tin và cung cấp thông tin, hiểu rõ những quy định báo chí được thông tin và không được thông tin.

Thông qua báo chí người dân thực hiện các kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo; được phản hồi thông tin không chính xác theo quy định pháp luật. Với các quy định của pháp luật về báo chí hiện hành, được tiếp cận thông tin một cách toàn diện về mọi mặt của đời sống xã hội, thông tin về hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Các tầng lớp nhân dân đã tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí hoạt động. Bên cạnh đó, trong năm 2022, Đài còn thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban báo chí định kỳ hàng tháng do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng tổ chức. Trên cơ sở nắm bắt thông tin, Ban Giám đốc của Đài luôn đôn đốc đội ngũ viên chức, người lao động trong cơ quan nghiêm túc chấp hành các quy định của Nhà nước; chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng trình độ chính trị, nâng cao kỹ năng tác nghiệp; quan tâm thực hiện công tác phối hợp trao đổi tin, bài với các Đài khu vực Miền trung - Tây Nguyên, VTV, HTV;

Nhìn chung, hoạt động báo chí của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng đã đi vào nề nếp. Đội ngũ phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, quay phim... hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, những tin, bài, phóng sự thực hiện đều phản ánh trung thực về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trở thành phương tiện truyền thông hữu hiệu và không thể thiếu của mọi người dân trên địa bàn. Từ đó, góp phần giúp các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố quan tâm hơn đến việc thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

+ Đối với công tác đầu tư:

Đề tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo chất lượng hình ảnh, âm thanh các tác phẩm, chương trình phát thanh, truyền hình; sử dụng, khai thác hiệu quả các trang thiết bị máy móc mới được trang bị; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị, máy móc đảm bảo an toàn phát sóng các chương trình. Trong năm 2022, Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng đã thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo chất lượng hình ảnh, âm thanh các tác phẩm, chương trình phát thanh, truyền hình; sử dụng, khai thác hiệu quả các trang thiết bị máy móc mới được trang bị và sử dụng xe truyền hình lưu động công nghệ HD để phục vụ hoạt động dàn dựng các chương trình nhằm nâng cao chất lượng phát sóng. Đài đã vận hành hệ thống tổng khống chế hiện đại tiêu chuẩn độ nét cao HD, hoàn thành mục tiêu nâng cao diện tích phủ sóng phát thanh LTV và sản xuất chương trình LTV chuẩn HD. Nổi bật trong năm 2022 là Đài đã đầu tư và đưa vào sử dụng Hệ thống lưu trữ thông minh Editshare-Mam góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác lưu trữ, sản xuất các tác phẩm, chương trình phát thanh, truyền hình. Đây là hệ thống đáp ứng toàn bộ các yêu cầu của quá trình sản xuất dựa trên nền tảng file, có độ ổn định, an toàn, bảo mật cao, tránh được sự tấn công của virus máy tính và các mã độc. Hệ thống được tối ưu băng thông, tốc độ truyền dẫn video cho truyền hình bao gồm: xử lý theo thời gian thực, không cho phép mất gói trong truyền dẫn như các hệ thống lưu trữ khác, hỗ trợ các Codecs lên tới 4K/ UHD, cho phép biên tập, kiểm duyệt, truy xuất từ xa qua các thiết bị có kết nối mạng khác nhau như Windows, Mac, Linux, trên di động Android, IOS...

Đồng thời, thực hiện Dự án xây dựng trụ sở mới của Đài cũng đã được tích cực triển khai thực hiện trong năm 2022. Theo đó, Đài đã tiến hành tổ chức thành công cuộc thi tuyển công trình kiến trúc trụ sở làm việc Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng, được UBND Tỉnh công nhận kết quả cuộc thi và phê duyệt tác phẩm thiết kế kiến trúc. Đây là tiền đề cơ bản và quan trọng để Đài tiếp tục thực hiện các bước sớm đưa vào kế hoạch thi công công trình.

+ Đối với công tác cán bộ:

Đài đã thực hiện quy định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí theo đúng Luật Báo chí năm 2016 và Quyết định số 75-QĐ/TW ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với chức danh lãnh đạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng được thực hiện nghiêm, đúng quy định, quy trình, thẩm quyền. Các cá nhân được quy hoạch, bổ nhiệm đáp ứng trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và các tiêu chí

khác. Theo đó, trong năm 2022, Đài đã thực hiện quy hoạch chức danh Giám đốc đối với 01 viên chức, chức danh Phó Giám đốc đối với 04 viên chức; xây dựng kế hoạch đào tạo đối với 04 viên chức quy hoạch chức danh lãnh đạo; chuẩn bị quy trình bổ nhiệm lại đối với chức danh Giám đốc.

+ *Công tác thi đua khen thưởng:*

Hưởng ứng phong trào thi đua do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng phát động, ngay trong tháng 3/2022, Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng đã xây dựng nội dung phong trào thi đua theo các tiêu chí phù hợp, thiết thực. Cụ thể:

Đã có 8/8 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 100% công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trong năm 2022.

Nhằm tạo ra khí thế sôi nổi trong phong trào thi đua, đồng thời nâng cao hiệu quả trong việc đánh giá kết quả, động viên viên chức, người lao động làm việc, hình thức thi đua, khen thưởng đột xuất theo các chủ đề cụ thể vẫn tiếp tục được duy trì. Đài tiếp tục phát động phong trào thi đua đặc biệt "*Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19 gắn với phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội*". Phong trào thi đua được 100% tập thể các phòng chuyên môn, viên chức, người lao động đăng ký tham gia.

Nội dung đăng ký thi đua: Đài đã đăng ký Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho tập thể Đài, Bằng khen cho 2 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua lĩnh vực PTTH năm 2022.

Năm 2022, toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong Đài đã đăng ký các danh hiệu với số lượng cụ thể như sau:

- 83 cá nhân và 8 tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến;
- 8 tập thể đạt danh hiệu Lao động xuất sắc;
- Tập thể Đài đăng ký danh hiệu thi đua: Cờ thi đua do Chủ tịch UBND tỉnh tặng và Bằng khen do Chủ tịch UBND tỉnh tặng;
- 8 phòng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen;
- 14 cá nhân đề nghị Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen;
- 2 cá nhân đăng ký Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
- 30 cá nhân đăng ký Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh;
- 45 cá nhân đăng ký danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở;
- 15 cá nhân đăng ký danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh;
- 77 cá nhân và 8 tập thể đăng ký Giám đốc Đài tặng Giấy khen.

Ngoài ra, Đài cũng tổ chức cho tập thể, cá nhân đăng ký các danh hiệu thi đua, sáng kiến, giải pháp hữu ích trong công tác và các hình thức khen thưởng năm 2022.

Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Cụm Thi đua số 6, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) về công tác thi đua, khen thưởng đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.

Bám sát các nội dung thi đua đã đăng ký từ đầu năm với Cụm Thi đua số 6, cụ thể hoá nội dung thi đua, tiêu chí thi đua phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tế của đơn vị, đảm bảo đổi mới mạnh mẽ, căn bản hình thức, nội dung thi đua, kết hợp chặt chẽ giữa công tác thi đua khen thưởng với hoạt động chuyên môn nghiệp vụ.

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể. Đảng bộ, Chi bộ đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức cho 100% đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đăng ký nội dung phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong năm 2022, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, Đảng ủy - Ban Giám đốc Đài đã tập trung chỉ đạo việc nghiêm túc thực hiện các quy trình đăng ký thi đua, thành lập Hội đồng Sáng kiến cơ sở, thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng. Bên cạnh việc thường xuyên giám sát công tác khen thưởng, thông qua các hội nghị viên chức và người lao động, Đài chú trọng tới việc phổ biến các quy định pháp luật, hướng dẫn mới về thi đua - khen thưởng nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm của từng viên chức, người lao động trong công tác khen thưởng.

Nhìn chung, công tác thi đua, khen thưởng đã đạt chất lượng cao, hiệu quả đảm bảo tính chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, thực sự có tác dụng động viên, nêu gương. Công tác khen thưởng gắn liền với công tác thi đua được thực hiện đúng theo các kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Toàn thể viên chức và người lao động của Đài đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không có trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ.

Số liệu khen thưởng năm 2022:

- Trong Liên hoan phát thanh toàn quốc lần XV năm 2022, Đài đạt 1 giải đồng.
- Trong giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI, năm 2021, Đài đạt 1 giải khuyến khích.
- 2 Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và truyền thông cho cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lĩnh vực phát thanh, truyền hình năm 2021.
- 1 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho tập thể Đài

vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng năm 2021.

- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho 1 tập thể và 2 cá nhân thuộc Đài vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

- 1 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho tập thể Đài vì đã có thành tích xuất sắc trong diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Lâm Đồng năm 2022.

2. Báo cáo những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện quy hoạch báo chí (Đối với cơ quan báo chí trong diện quy hoạch)

Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng không thuộc diện cơ quan báo chí trong diện quy hoạch nên không báo cáo nội dung này.

3. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị thông tin, tuyên truyền, kết quả hoạt động công tác năm 2022 của cơ quan báo chí (nguồn nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật, trụ sở, doanh thu, lợi nhuận năm 2022...)

+ *Đối với công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị thông tin, tuyên truyền, kết quả hoạt động công tác*

**Thông tin, tuyên truyền, tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng*

Đối với chương trình thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng đã thực hiện gần 70 tin, bài, phóng sự tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để phát sóng trong các chương trình thời sự sáng, thời sự trưa, thời sự âm nhạc, bản tin cuối ngày trên sóng phát thanh và chương trình thời sự sáng, thời sự trưa, thời sự tối trên sóng truyền hình. Ngoài ra, Đài cũng thực hiện 96 chuyên mục “Đảng trong cuộc sống” được phát sóng hàng tuần trên cả hai làn sóng phát thanh - truyền hình. Nội dung được Đài tập trung phản ánh: Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng CSVN; Lâm Đồng đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác; Lâm Đồng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; Tỉnh ủy Lâm Đồng góp ý dự thảo chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18, 19, 20, 21 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) và Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững, hiện đại đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030....v..v....

** Thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; đấu tranh chống các thông tin xấu, độc trên môi trường mạng internet*

Trong năm 2022, Đài đã thực hiện hơn 60 tin, bài, phóng sự mang tính định hướng, bác bỏ những thông tin không đúng sự thật nhằm phản bác những nội dung sai trái của các thế lực thù địch, bác bỏ các thông tin xấu độc và đưa tin về công tác xử lý vi phạm của các đối tượng đưa tin không đúng sự thật và gỡ bỏ thông tin sai lệch trên mạng xã hội.

Nội dung được Đài tập trung triển khai: công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phòng chống mua bán người; thông tin tố giác tội phạm; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các thủ đoạn, hình thức lừa đảo, âm mưu của các thế lực thù địch; các giải pháp, chiến công của ngành Công an tỉnh Lâm Đồng trong việc vận động nhân dân không tung tin sai sự thật; phát hiện, xử lý các thông tin giả, sai sự thật; đảm bảo an ninh môi trường mạng ..v.v..

** Thông tin, tuyên truyền các chỉ đạo của Đảng, nhà nước; các sự kiện chính trị quan trọng; các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội của Chính phủ nhằm phát triển kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội..*

Đối với chương trình thời sự: Đài đã thực hiện trên 5.000 tin, bài, phóng sự, để phát sóng trong các chương trình chương trình thời sự sáng, thời sự trưa, thời sự âm nhạc, bản tin cuối ngày trên sóng phát thanh và chương trình thời sự sáng, thời sự, thời sự tối trên sóng truyền hình.

Riêng đối với chương trình chuyên mục: Đài đã thực hiện 24 chuyên mục “Cải cách hành chính”, 96 chuyên mục “Kinh tế hội nhập”, 96 chuyên mục “Tài chính ngân hàng”....

Nội dung được Đài tập trung phản ánh: Ứng phó với diễn biến của dịch Covid -19 trong tình hình mới; Kiên định thực hiện mục tiêu kép phòng, chống dịch hiệu quả để phát triển kinh tế, phục hồi sản xuất; Doanh nghiệp Lâm Đồng thực hiện nhiều giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh...

** Thông tin, tuyên truyền phòng, chống Covid -19; các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ và các bộ, ban, ngành thực hiện mục tiêu kép, vừa sẵn sàng phòng, chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội*

Đối với chương trình thời sự: Đài đã thực hiện, phát sóng tuyên truyền 400 tin, bài, phóng sự trong các chương trình thời sự sáng, thời sự trưa, thời sự âm nhạc, bản tin cuối ngày trên sóng phát thanh và chương trình thời sự sáng, thời sự, thời sự tối trên sóng truyền hình.

Ngoài ra, Đài còn lồng ghép thực hiện 96 chuyên mục “Sức khỏe cho mọi người”, 96 chuyên mục “Kinh tế hội nhập”, 216 chuyên mục “Nông thôn mới”, 720 chuyên mục “365 ngày chuyển động”.

Nội dung tiêu biểu được Đài tập trung phản ánh: Nông thôn ngày mới; Nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; Lâm Đồng gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp...

** Các vấn đề dân sinh, giá cả thị trường; an toàn thực phẩm; công tác phòng chống thiên tai, bão lũ; an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ...*

Đối với chương trình thời sự: Đài đã thực hiện 1.000 tin, bài, phóng sự trong các chương trình thời sự sáng, thời sự trưa, thời sự âm nhạc, bản tin cuối ngày trên sóng phát thanh và chương trình thời sự sáng, thời sự, thời sự tối trên sóng truyền hình.

Song song đó, Đài cũng thực hiện 96 chuyên mục “Kinh tế hội nhập”, 96 chuyên mục “An toàn giao thông”, 96 chuyên mục “An ninh Lâm Đồng”, 12 chuyên mục “Rừng với cuộc sống”.

Nội dung được Đài tập trung thực hiện: Phòng chống cháy nổ - trách nhiệm không của riêng ai; Nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy ở các trung tâm thương mại, chợ; tăng cường phòng chống dịch bệnh theo mùa; Chú trọng công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

** Công tác thông tin, tuyên truyền triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số và Ngày chuyển đổi số quốc gia*

Đài đã thực hiện gần 20 tin, bài, phóng sự liên quan đến Ngày chuyển đổi số Quốc gia 10/10 để phát sóng trong các chương trình thời sự sáng, thời sự trưa, thời sự tối trên sóng truyền hình và các chương trình thời sự sáng, thời sự trưa, thời sự và âm nhạc, bản tin cuối ngày trên sóng phát thanh.

Nội dung được Đài tập trung phản ánh như: Lâm Đồng đẩy mạnh công tác tuyên truyền Ngày chuyển đổi số Quốc gia; Lâm Đồng tổ chức Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số Quốc gia 10/10; Nhiều giải pháp cho công tác chuyển đổi số Quốc gia; Lâm Đồng xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; 100% xã, phường, thị trấn được phủ sóng mạng băng rộng cáp quang, mạng di động 3G, 4G, thí điểm phát sóng 5G; Lâm Đồng có nhiều cơ quan, doanh nghiệp xây dựng nền tảng chuyển đổi số..v.v...

** Các nội dung tuyên truyền trọng tâm khác*

Ngoài ra, trong năm 2022, Đài còn chú trọng đẩy mạnh nhiều nội dung trọng tâm khác như tuyên truyền các ngày lễ lớn quan trọng của đất nước; tuyên truyền sự kiện Festival Hoa 2022; công tác đảm bảo an ninh lương thực; công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, diễn biến bất thường của thời tiết; bảo vệ môi trường; công tác giảm nghèo nhanh và bền vững; phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã; chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; phòng chống các loại sâu bệnh hại trên cây trồng; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; các hoạt động quảng bá hình ảnh con người, vùng đất Lâm Đồng, hoạt động đối ngoại...v.v..

** Về hoạt động sản xuất, phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình:*

- Đối với chương trình phát thanh

Trong năm 2022, Đài đã thực hiện 1.440 chương trình thời sự phát thanh, với khoảng 5.000 tin, 1.250 phóng sự, 360 phỏng vấn.

Tiếp tục duy trì 27 đầu chuyên mục phát thanh, với tần suất phát sóng 1260 chương trình/ năm.

Đài cũng sản xuất 208 chương trình tiếng Dân tộc thiểu số, trong đó có 156 chương trình tiếng Cơ Ho và 52 chương trình tiếng Chu Ru, với hơn 1.000 tin, gần 4.299 phóng sự.

- Đối với chương trình truyền hình:

Đài đã thực hiện 1.100 chương trình thời sự truyền hình, với gần 4.500 tin, phóng sự.

Duy trì 24 đầu chuyên mục truyền hình, với tần suất phát sóng 1.260 chương trình/ năm.

Sản xuất 156 chương trình tiếng Dân tộc thiểu số, trong đó có 104 chương trình tiếng Cơ Ho và 52 chương trình tiếng Chu Ru, với gần 750 tin, 620 phóng sự.

** Về hoạt động quảng cáo*

Trong năm 2022, Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng tiếp tục thực hiện các dịch vụ quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, thông tin kinh tế, thông báo mời thầu...trên cả hai làn sóng phát thanh và truyền hình, với tổng doanh thu ước đạt 2 tỷ đồng, tương đương với năm 2021.

** Việc cung cấp nội dung trên các nền tảng số do Đài thiết lập, quản lý trên các nền tảng MXH như Youtube, Facebook, Tiktok*

Trong năm 2022, Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng đã chú trọng việc đa dạng hóa các phương thức truyền dẫn, nhất là trên nền tảng các mạng xã hội. Nghiên cứu thành lập bộ phận chuyên biệt để thực hiện sản xuất các chương



trình số trên các hạ tầng mạng xã hội như website, ứng dụng smart phone, fanpage, youtube, tiktok,... để tăng cường thu hút lượng người xem, quan tâm đến kênh LTV, đang dạng hoá các nguồn thu. Nội dung đăng tải được cập nhật nhanh chóng, chính xác, phục vụ kịp thời khán, thính giả nghe và xem đài.

4. Báo cáo việc tham gia phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” theo kế hoạch số 154 của Ban Tuyên giáo Trung ương; việc thực hiện Kế hoạch số 156 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc “Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay

Trong năm 2022, Đảng ủy - Ban Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng đã củng cố và phát huy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại nơi cư trú và nơi công tác.

100% công chức, viên chức và người lao động tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chính trị hàng năm, có ý thức học tập Nghị quyết và dự nghe các buổi nói chuyện Thời sự trong nước và quốc tế.

100% công chức, viên chức và người lao động tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần.

100% công chức, viên chức và người lao động có ý thức “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nêu cao tinh thần yêu nước, thể hiện được ý chí vươn lên, có tinh thần tập thể, đoàn kết, phấn đấu vì lợi ích chung, có lối sống lành mạnh trong sáng, nếp sống văn minh, tôn trọng nội quy, quy chế cơ quan. Thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức của công chức, viên chức và người lao động theo quy định của Pháp luật. Trong năm không có công chức, viên chức và người lao động nào vi phạm pháp luật, không có mâu thuẫn nội bộ, đơn từ khiếu kiện.

Về tiêu chuẩn thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở. Trong năm qua, 100% công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan trong năm không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, tang và lễ hội.

100% gia đình công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu gia đình văn hóa và văn hóa tiêu biểu.

100% công chức, viên chức và người lao động công tác tại cơ quan không mắc các tệ nạn xã hội, sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại; tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan...

Thường xuyên tổ chức sinh hoạt giữa công chức, viên chức và người lao động vào sáng thứ 2 đầu tuần và có các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng của Ban Giám đốc với Trưởng phòng, phó Trưởng phòng các phòng chuyên môn nhằm phân công công việc và phổ biến nội dung mới của Luật, chính sách và quy định mới của Đảng và Nhà nước.

Thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, quy chế dân chủ cơ sở được phát hành đầu mỗi năm. Nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ.

Không có hiện tượng công chức, viên chức và người lao động hút thuốc lá tại phòng làm việc và nơi đặt biển cấm, không uống rượu, bia trong giờ làm việc; công chức, viên chức và người lao động trang phục gọn gàng, lịch sự phù hợp với môi trường và hoàn cảnh làm việc.

Cơ quan có khuôn viên tương đối xanh - sạch - đẹp - an toàn, nhân viên phục vụ cơ quan thuộc phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp có nhiệm vụ thường xuyên chăm sóc, quét dọn các phòng chuyên môn và khuôn viên Đài.

Được sự chỉ đạo của Đảng ủy - Ban Giám đốc, công chức, viên chức và người lao động thuộc các phòng chuyên môn và các tổ chức, đoàn thể luôn có ý thức tham gia và phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao do các cấp tổ chức và đạt nhiều thành tích cao.

100% công chức, viên chức và người lao động tham gia đầy đủ các hoạt động nhân đạo, từ thiện tại địa phương và các cuộc phát động của cấp trên. Duy trì các chương trình nhân đạo trên sóng phát thanh và truyền hình nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh (chương trình “*Hoa Cúc Trắng*”, chương trình “*Vòng tay nhân ái*”...)

5. Báo cáo công tác sinh hoạt Đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, phóng viên, biên tập viên

Hiện tại, Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng có 56 đảng viên, sinh hoạt tại 7 chi bộ; Công đoàn cơ quan có 79 đoàn viên sinh hoạt tại 7 tổ công đoàn; Chi hội Nhà báo có 80 hội viên, sinh hoạt tại 4 phân hội. Chất lượng sinh hoạt của các tổ chức Đảng, các đoàn thể đã được cải tiến theo hướng thiết thực, có chiều sâu, bám sát tình hình hoạt động của cơ quan. Các tổ chức Đảng và đoàn thể đều được xếp loại thành tốt nhiệm vụ.

Trong năm 2022, Đảng ủy Đài đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 29-KH/TU, ngày 14/02/2022 của Tỉnh ủy về “*thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 gắn với chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; thực hiện trách nhiệm nêu gương; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững*”. Trong các kỳ họp hàng tháng, Đảng ủy luôn chỉ đạo các chi bộ nhắc nhở đảng viên trong toàn đảng bộ thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, không vi phạm những điều đảng viên không được làm, gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác để quần chúng noi theo.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã nhắc nhở các chi bộ triển khai cho đảng viên đăng ký các danh hiệu tập thể và cá nhân, lồng ghép với việc thực hiện Chỉ thị

05- CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ và đảng viên cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trên sóng PT-TH đã tập trung tuyên truyền các điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, bài học kinh nghiệm, gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của ngành, cơ quan, đơn vị. Trong các buổi chào cờ hay họp cơ quan, lãnh đạo các phòng chuyên môn thường xuyên tuyên báo cáo tình hình tư tưởng của cán bộ (CB), viên chức (VC), người lao động (NLĐ) và cộng tác viên (CTV) của từng phòng, kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời những khúc mắc, khó khăn phát sinh trong công tác. Nhìn chung, tình hình tư tưởng của đảng viên, CB, VC, NLĐ và CTV ổn định, yên tâm công tác.

Bắt đầu từ ngày 01/7/2022, sau khi đại dịch COVID-19 cơ bản được khống chế, Đảng ủy đã chỉ đạo tiếp tục duy trì chào cờ đầu tuần, kể chuyện về Bác, phổ biến một số văn bản liên quan đến hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, quyền và nghĩa vụ của CB, VC, NLĐ và CTV. Ngày 9/8 và 10/8/2022 tổ chức cho toàn thể đảng viên, CB, VC, NLĐ và CTV quán triệt các nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) do Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh tổ chức bằng hình thức học trực tuyến tại hội trường cơ quan, bảo đảm số lượng và chất lượng học tập. Trong các tháng tiếp theo, tại các buổi chào cờ đầu tháng, Đảng ủy đã phổ biến các video về Bác Hồ với các chuyên đề về nêu gương, phòng chống chạy chức chạy quyền, chống chủ nghĩa cá nhân v.v... đến toàn thể đảng viên, CB, VC, NLĐ và CTV trong cơ quan.

6. Đề xuất, kiến nghị của cơ quan báo chí đối với cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và Thông tư 03/2019/TT-BNV gây khó khăn cho Đài trong các hoạt động do bị cắt giảm số lao động về chuyên môn nghiệp vụ quá nhiều, đặc biệt là số lao động trẻ, có năng lực. Tâm lý của số đông người lao động không ổn định do thuộc trường hợp phải chấm dứt Hợp đồng lao động, mặc dù nhiều người có thời gian cống hiến từ 10 năm trở lên. Sự phấn đấu nỗ lực của các cá nhân giảm sút, phần nào ảnh hưởng đến chất lượng các tác phẩm, chương trình hàng ngày của Đài.

Ngoài ra, Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng còn gặp nhiều khó khăn, tồn tại về nguồn tài chính đảm bảo phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu do chưa có hướng dẫn cũng như khung giá chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc thực hiện cơ chế hỗ trợ, đặt hàng đối với chuyên mục, chương trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, thông tin, tuyên truyền thiết yếu của các Đài Phát thanh - Truyền hình.

Ngoài ra, việc quản lý sử dụng ngân sách nhà nước trong hoạt động của Đài cũng gặp vướng mắc. Theo số liệu hai năm gần đây và căn cứ nhu cầu thực tế nhiều biến động của thị trường quảng cáo trong nước, nguồn thu tự chủ gặp nhiều khó khăn.

Đề nghị Nhà nước cần sớm có cơ chế đặt hàng và tăng chi đặt hàng cho các đơn vị phát thanh, truyền hình nhằm tạo điều kiện cho báo chí phát triển đúng định hướng, tạo ra dòng chảy chính của báo chí, tạo niềm tin xã hội, sự đồng thuận xã hội, từ đó tạo nên sức mạnh dân tộc.

Vì vậy, đề nghị các cơ quan chủ quản có những hỗ trợ để giúp đài tháo gỡ kịp thời, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền tại địa phương.

Trên đây là báo cáo công tác báo chí năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng, kính trình Ban Tuyên giáo Trung ương tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Trung ương (báo cáo);
- Lưu: VT,TC-HC.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tấn Lộc

